

ความร่วมมือจัดทำข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU)

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	ธนาคารแห่งประเทศไทย/บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูล	๒๗ เมษายน ๒๕๖๑	-	<p>๑. กระทรวงแรงงานตกลงให้ ธปท. ขอข้อมูลเกี่ยวกับประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคมที่ได้จัดเก็บและจัดทำในรูปแบบของข้อมูลที่ไม่เปิดเผยให้รู้ตัวบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ข้อมูลผู้ประกอบการ ข้อมูลผู้ประกันตน และข้อมูลการใช้สิทธิประกันสังคม เพื่อประโยชน์ในการติดตามวิเคราะห์ภาวะธุรกิจและพัฒนาการของตลาดแรงงานไทย</p> <p>๒. ธปท. ตกลงให้กระทรวงแรงงานขอข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานและแรงงานที่ ธปท. จัดทำรวมทั้งบทความ บทวิเคราะห์ เกี่ยวกับตลาดแรงงานและภาวะธุรกิจที่ ธปท. ศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มและผลกระทบต่อตลาดแรงงาน การวางแผนด้านแรงงานและการประกันสังคมแก่กระทรวงแรงงาน</p> <p>๓. กระทรวงแรงงานและธปท. จะนำส่งข้อมูลตาม ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ให้ โดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หรือส่งโดยวิธีอื่นตามที่ตกลงกัน</p>	<p>ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ใช้ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของธนาคารแห่งประเทศไทยในการศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานประกันสังคมและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) “โครงการเสริมสร้างศักยภาพสำนักงานประกันสังคมด้านการออกแบบนโยบาย โดยมุ่งเน้นที่การวิจัยและงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย” เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการคุ้มครองทางสังคมถ้วนหน้าสำหรับประกอบการประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุน</p>	กองวิจัยและพัฒนา

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				<p>๔. การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนในเชิงสถิติหรือเชิงวิชาการไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีใด ๆ โดยกระทรวงแรงงาน และธปท. จะเผยแพร่ข้อมูลในภาพรวมเพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการเท่านั้น ทั้งนี้ ธปท. จะเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับตามข้อ ๑ เป็นความลับ โดยไม่นำไปเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นใด นอกจากตามที่ได้ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้</p> <p>๕. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน</p>		
๒	องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) / โครงการเสริมสร้างศักยภาพสำนักงานประกันสังคมด้านการออกแบบนโยบาย โดยมุ่งเน้นที่การวิจัยและงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย	๑ เมษายน ๒๕๖๒	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักงานประกันสังคมบันทึกข้อตกลงในเอกสารโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาต่อบงค์การแรงงานระหว่างประเทศ (Project Document (PRODOC)) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านงานวิจัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อยกระดับความสามารถในการให้บริการด้านนี้ โดยมีเอกสารเชิงหลักการ (Concept Note) ที่ครอบคลุมความร่วมมือระหว่างสำนักงานประกันสังคมและ ILOตามโครงการความร่วมมือ ด้านวิชาการดังกล่าว		กองวิจัยและพัฒนา

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพิ่มเติมต่อท้ายบันทึกความร่วมมือ "โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน" ระหว่างสำนักงานประกันสังคม และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	๓ เมษายน ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๖	โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID 19 สามารถรักษาการจ้างงาน ทำให้ผู้ประกันตนมีงานทำต่อเนื่องและอยู่ในระบบประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมนำฝากเงินกับธนาคารเป็นระยะเวลา ๓ ปี เพื่อให้ธนาคารนำเงินไปปล่อยกู้ให้กับสถาน-ประกอบการ โดยมีอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ ๑. กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี ๒. กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อปี	มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน ๔๔๕ ราย โดยได้รับสินเชื่อรวมจำนวน ๒,๓๙๐.๘๓๘ ล้านบาท ซึ่งสามารถรักษาการจ้างงานของผู้ประกันตนได้รวม ๓๘,๘๒๙ ราย	กองบริหาร การลงทุน
๔	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพิ่มเติมต่อท้ายบันทึกความร่วมมือ "โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน" ระหว่างสำนักงานประกันสังคม และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	๒๒ เมษายน ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๖	โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมขอสินเชื่อกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ นำไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการเสริมสร้างสภาพคล่องสถานประกอบการและมีการรักษาการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานประกันสังคมนำฝากเงินกับธนาคารเป็นระยะเวลา ๓ ปี เพื่อให้ธนาคารนำเงินไปปล่อยกู้ให้กับสถานประกอบการ โดยมีอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ ๑. กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๗๕ ต่อปี ๒. กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อปี	มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน ๔๔๕ ราย โดยได้รับสินเชื่อรวมจำนวน ๒,๓๙๐.๘๓๘ ล้านบาท ซึ่งสามารถรักษาการจ้างงานของผู้ประกันตนได้รวม ๓๘,๘๒๙ ราย	
๕	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔)" ระหว่างสำนักงานประกันสังคม และ ๓ ธนาคาร ดังนี้ ๑. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๒. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ๓. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๗	โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมขอสินเชื่อกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ นำไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการเสริมสร้างสภาพคล่องสถานประกอบการและมีการรักษาการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานประกันสังคมนำฝากเงินกับธนาคารเป็นระยะเวลา ๓ ปี เพื่อให้ธนาคารนำเงินไปปล่อยกู้ให้กับสถานประกอบการ โดยมีอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ ๑. กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๗๕ ต่อปี ๒. กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อปี	มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน ๔๔๕ ราย โดยได้รับสินเชื่อรวมจำนวน ๒,๓๙๐.๘๓๘ ล้านบาท ซึ่งสามารถรักษาการจ้างงานของผู้ประกันตนได้รวม ๓๘,๘๒๙ ราย	
๖	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔)" ระหว่างสำนักงานประกันสังคม และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	๘ มิถุนายน ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๗	โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมขอสินเชื่อกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ นำไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการเสริมสร้างสภาพคล่องสถานประกอบการและมีการรักษาการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานประกันสังคมนำฝากเงินกับธนาคารเป็นระยะเวลา ๓ ปี เพื่อให้ธนาคารนำเงินไปปล่อยกู้ให้กับสถานประกอบการ โดยมีอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ ๑. กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๗๕ ต่อปี ๒. กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อปี	มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน ๔๔๕ ราย โดยได้รับสินเชื่อรวมจำนวน ๒,๓๙๐.๘๓๘ ล้านบาท ซึ่งสามารถรักษาการจ้างงานของผู้ประกันตนได้รวม ๓๘,๘๒๙ ราย	

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๗	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ประกันตน ระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับธนาคารอาคารสงเคราะห์	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕	ปี ๒๕๗๑	สำนักงานประกันสังคมร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ สามารถใช้สิทธิในการลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยซึ่งผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัย (Refinance) หรือลดอัตราดอกเบี้ย (Retention) โดยสำนักงานจะนำฝากเงินกับธนาคารเป็นระยะเวลา ๕ ปี เพื่อให้ธนาคารนำเงินไปปล่อยกู้ สินเชื่อให้กับผู้ประกันตนโดยอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ ๑.๙๙ ต่อปี ๕ ปี ปีที่ ๖-๘ อัตราดอกเบี้ย MRR- ร้อยละ ๒ ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ ๙ เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR- ร้อยละ ๐.๕ ต่อปี	ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. จำนวนผู้จองควยยื่นสินเชื่อกับธนาคาร จำนวน ๖๐,๙๓๗ ราย (ธนาคารปิดรับยอดจองควยแล้ว เมื่อ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖) ๒. จำนวนผู้ประกันตนที่ธนาคารเรียกควยให้ดำเนินการยื่นขอสินเชื่อ จำนวน ๓๒,๕๐๐ ราย ๓. จำนวนผู้ประกันตนที่ยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารแล้ว จำนวน ๑๐,๖๗๒ ราย รวม ๑๒,๓๘๗ ล้านบาท ๔. จำนวนผู้ประกันตนที่ธนาคารอนุมัติสินเชื่อแล้ว อยู่ระหว่างรอทำนิติกรรมและผู้ประกันตนที่ทำนิติกรรมแล้ว จำนวน ๑๐,๑๖๓ ราย รวม ๑๑,๔๗๔ ล้านบาท	กองบริหาร การลงทุน
๘	กระทรวงสาธารณสุข/บันทึกความร่วมมือ เรื่อง การให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ระหว่าง กระทรวงแรงงาน และ กระทรวงสาธารณสุข	๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐	-	สถานพยาบาลให้บริการทางการแพทย์ทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนโดยสถานพยาบาลไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการทางการแพทย์จากผู้ประกันตน ยกเว้นค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะส่วนที่เกินจากอัตราที่ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับ ปีละ ๙๐๐ บาท (กรณีอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด)	-	สำนักสิทธิ ประโยชน์

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่ได้รับผิดชอบ
๙	กระทรวงกลาโหม/บันทึกความร่วมมือ เรื่อง การใช้สิทธิบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมของผู้ประกันตน ระหว่าง กระทรวงกลาโหม กับ กระทรวงแรงงาน	๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐	-	สถานพยาบาลให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนโดยสถานพยาบาลไม่เรียกเก็บเงิน ค่าบริการทางการแพทย์จากผู้ประกันตน ยกเว้น ค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะส่วนที่เกินจากอัตราที่ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับ ปีละ ๙๐๐ บาท (กรณีอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และ ผ่าฟันคุด)	-	สำนักสิทธิประโยชน์
๑๐	โรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก / บันทึกความร่วมมือ เรื่อง การให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ระหว่าง สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐	-	สถานพยาบาลให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนโดยสถานพยาบาลไม่เรียกเก็บเงิน ค่าบริการทางการแพทย์จากผู้ประกันตน ยกเว้น ค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะส่วนที่เกินจากอัตราที่ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับ ปีละ ๙๐๐ บาท (กรณีอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และ ผ่าฟันคุด)	ปี ๒๕๖๓, ๒๕๖๔, ๒๕๖๕	สำนักสิทธิประโยชน์
๑๑	องค์การบริหารส่วนจังหวัด / บันทึกความร่วมมือ เรื่อง การให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดและ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด	๕ ตุลาคม ๒๕๖๕	-	สถานพยาบาลให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนโดยสถานพยาบาลไม่เรียกเก็บเงิน ค่าบริการทางการแพทย์จากผู้ประกันตน ยกเว้น ค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะส่วนที่เกินจากอัตราที่ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับ ปีละ ๙๐๐ บาท (กรณีอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และ ผ่าฟันคุด)	-	สำนักสิทธิประโยชน์

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๒	บันทึกความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมความร่วมมือการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ ระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช)	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐		<p>๑. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการและให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินการวางแผนการเงินเพื่อยามเกษียณเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเป็นสมาชิกกับ กอช.</p> <p>๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ กอช. และ กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก กอช. โดยทั้งสองฝ่ายจะมีการกำหนดแผนการดำเนินการร่วมกันเพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนวางแผนทางการเงินและออมเงินกับ กอช. รวมถึงกิจกรรมร่วมกันให้สมาชิก กอช. มีวินัยการออม</p> <p>๓. การส่งเสริมให้มีหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ด้านการออมแก่ประชาชนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกกับ กอช. มากยิ่งขึ้น</p> <p>๔. การส่งเสริมให้บุคลากรในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในโครงสร้างหรือการกำกับดูแลของสำนักงานประกันสังคมที่ยังมิได้รับสิทธิสวัสดิการเรื่องบำเหน็จบำนาญ</p>	สนับสนุนข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสิทธิประโยชน์ร่วมกับ กอช. และสนับสนุนกิจกรรมด้านอื่น ๆ ร่วมกัน	สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				<p>ซึ่งเป็นบุคคลซึ่งมีสิทธิสมัครสมาชิก กอช. และไม่เป็น ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมซึ่งส่งเงินเพื่อ ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ สมาชิกกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ เงินออมที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กอช. ได้มีสิทธิ สวัสดิการเรื่องบำเหน็จบำนาญโดยการเป็นสมาชิกกับ กอช.</p> <p>๕. ส่งเสริมการออมและการประชาสัมพันธ์ร่วมกับส่วน ราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในโครงสร้างหรือการกำกับ ดูแลของสำนักงานประกันสังคมให้สมาชิก กอช. ได้รับ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน เพื่อมีเงินไว้ใช้ในยามเกษียณและส่งเสริมความรู้ของ สำนักงานประกันสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิก กอช. ให้มีความรู้ความสามารถและมีความมั่นคงใน ชีวิตที่ดี</p> <p>๖. สนับสนุนข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อสิทธิประโยชน์ร่วมกับ กอช. สนับสนุนกิจกรรมด้าน อื่น ๆ ร่วมกันตามความเหมาะสม</p> <p>๗. ร่วมกันส่งเสริมภารกิจของรัฐบาลด้านบำนาญของ แรงงานนอกระบบในบทบาททางเลือกของ กอช. ให้ แรงงานนอกระบบมีเงินใช้ในวัยเกษียณ</p>		

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๓	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทักษะและการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ผู้จัดส่งอาหาร และผู้จัดส่งพัสดุระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด	๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕		การพัฒนาทักษะผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ผู้จัดส่งอาหารและผู้จัดส่งพัสดุ (แรงงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัล) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมและแนะนำสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมให้แก่แรงงานอิสระบนแพลตฟอร์มดิจิทัล รวมทั้งจัดฝึกอบรมออนไลน์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทักษะต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพให้บริการขนส่งผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล และยังเป็นส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายและเข้าถึงง่ายอันจะเป็นประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคต	อยู่ระหว่างตรวจสอบชุดองค์ความรู้ประกันสังคมมาตรา ๔๐ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้ขับขี่รถรับจ้างของบริษัทแกร็บ แท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรู้สิทธิประโยชน์การประกันสังคมมาตรา ๔๐ ครอบคลุมทั่วประเทศ	สำนัก เสริมสร้าง ความมั่นคง แรงงาน นอกระบบ
๑๔	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่องการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด	๑๖ มกราคม ๒๕๖๒		ให้บริการรับสมัครผู้ประสงค์เป็นผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิส	แรงงานอิสระสามารถเข้าถึงระบบประกันสังคมได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น	สำนัก เสริมสร้าง ความมั่นคง แรงงาน นอกระบบ
๑๕	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่องการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	๒๗ มกราคม ๒๕๖๒		ให้บริการรับสมัครผู้ประสงค์เป็นผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร	แรงงานอิสระสามารถเข้าถึงระบบประกันสังคมได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น	สำนัก เสริมสร้าง ความมั่นคง แรงงาน นอกระบบ

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๖	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่องสินเชื่อ สวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน ประกันสังคม ระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทยกับ สำนักงานประกันสังคม	๒๖ มกราคม ๒๕๔๙	ไม่มีวันสิ้นสุด	เพื่อเป็นสวัสดิการสินเชื่อเนกประสงค์และเพื่อ ที่อยู่อาศัยให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงาน ประกันสังคม	ปี ๒๖๖๓, ๒๕๖๔, ๒๕๖๕	สำนักงาน เลขานุการ กรม
๑๗	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่องสินเชื่อ สวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน ประกันสังคม ระหว่าง บมจ.ธนาคารอาคาร สงเคราะห์กับสำนักงานประกันสังคม	๑ เมษายน ๒๕๔๕	ไม่มีวันสิ้นสุด	เพื่อเป็นสวัสดิการสินเชื่อเนกประสงค์และเพื่อ ที่อยู่อาศัยให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงาน ประกันสังคม	ปี ๒๕๖๓, ๒๕๖๔, ๒๕๖๕	สำนักงาน เลขานุการ กรม
๑๘	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยสนับสนุนทาง การเงินเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน ระหว่าง ธนาคารไทย พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กับ สำนักงานประกันสังคม	๒๒ กันยายน ๒๕๕๙		เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสกู้ยืมเงินจากธนาคาร ซึ่งมีมี เงื่อนไข และ/หรืออัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษต่างจาก การกู้ยืมเงินของบุคคลทั่วไป	ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๕	สำนักงาน เลขานุการ กรม
๑๙	ข้อตกลงการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุข ของคนพิการสิทธิประกันสังคม ระหว่าง สำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ สำนักงาน ประกันสังคม	๒๖ มกราคม ๒๕๖๕	-	สำนักงานประกันสังคม ตกลงจะจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเพื่อ บริการสาธารณสุขของคนพิการ จากเงินกองทุน ประกันสังคมให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติเพื่อนำไปจัดบริการสาธารณสุขให้กับคนพิการ สิทธิประกันสังคม แทนสำนักงานประกันสังคม	สำนักงานประกันสังคม จ่าย ค่าบริการสาธารณสุขของคน พิการตามอัตราที่กำหนดเป็นราย ไตรมาส ของทุกปีงบประมาณ	สำนัก จัดระบบ บริการทาง การแพทย์

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่ได้รับผิดชอบ
๒๐	บันทึกข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์โครงการรักษาหัวใจ ๗/๒๔ เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสำนักงานประกันสังคม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมมือในการดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยหลักเกณฑ์ และอัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ ลงวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓	สำนักงานประกันสังคม จ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคหัวใจและหลอดเลือดให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตามข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาล จุฬาภรณ์รายงาน	สำนัก จัดระบบ บริการทาง การแพทย์
๒๑	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการทางการแพทย์ โดยนำร่องการรักษาผู้ประกันตนประเภทผู้ป่วยในด้วยการผ่าตัดหรือทำหัตถการใน ๕ โรค ได้แก่ ๑) การผ่าตัดมะเร็งเต้านม ๒) การผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูก ๓) การผ่าตัดนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี ๔) หัตถการโรคหลอดเลือดสมอง ๕) หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่าง สถานพยาบาลที่มีศักยภาพตามมาตรฐานกับสำนักงานประกันสังคม	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ และ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖	-	สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ โดยตรงกับสถานพยาบาลที่ทำบันทึกความตกลง ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษา โดยการปรับแนวทางการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ให้ผู้ประกันตนที่ป่วยและมีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือทำหัตถการนำร่อง ในกลุ่มโรคที่มีผู้ประกันตนเข้ารับการรักษามากที่สุดเพื่อลดการรอคอยการผ่าตัด ลดภาวะแทรกซ้อน ไม่ให้อาการของโรคมีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งลดระยะเวลาการพักฟื้นซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกันตนสามารถกลับไปทำงานได้อย่างรวดเร็ว	มีสถานพยาบาลที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงจำนวน ๔๓ แห่ง	สำนัก จัดระบบ บริการทาง การแพทย์

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒๒	บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างและผู้ประกันตนระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับสรรพากร	๓ เมษายน ๒๕๖๓		<p>๑. สำนักงานประกันสังคมส่งข้อมูลเงินสมทบของผู้ประกันตนให้กรมสรรพากรในรูปแบบวางไฟล์ ข้อมูลภายในเดือนมกราคมของทุกปีและหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะจัดส่งข้อมูลให้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>๒. กรมสรรพากรตกลงให้สำนักงานประกันสังคมเชื่อมโยงข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย</p> <p>๓. กรมสรรพากรส่งข้อมูลผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในรูปแบบวางไฟล์ข้อมูลทุก ๖ เดือน</p>	<p>๑. ปี ๒๕๖๔ เริ่มดำเนินการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร โดยจะส่งข้อมูลให้ภายในเดือนมกราคมของทุกปีและอัปเดตข้อมูลทุก ๆ ๓ เดือน จนถึงเดือนมิถุนายน</p> <p>๒. ปี ๒๕๖๕ ได้เชื่อมโยงข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย</p> <p>๓. เคยมีการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่สรรพากรยังไม่มีการ</p>	สำนัก เงินสมทบ
๒๓	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับหน่วยข่าวกรองทางทหาร	๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔		เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนงานข่าวกรองตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบก และงานข่าวกรองระดับชาติ		สำนัก เงินสมทบ/ สำนักบริหาร เทคโนโลยี สารสนเทศ
๒๔	บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ระหว่างสำนักงานประกันสังคมและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙		ข้อมูลลูกจ้าง ข้อมูลนายจ้าง ฐานว่าจ้าง การเลือกสถานพยาบาล		สำนัก เงินสมทบ/ สำนักบริหาร เทคโนโลยี สารสนเทศ

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒๕	บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูล บุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางในราชการ ระหว่าง กรมการปกครอง กรมสรรพากร และสำนักงาน ประกันสังคม	ปี ๒๕๔๐		<p>๑. กรมสรรพากรและสำนักงานประกันสังคม จะใช้ เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และเชื่อมโยงระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ข้อมูลพื้นฐานบุคคลอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องจากกรมการปกครองเป็นหลัก แต่กรมสรรพากร ยังคงใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และสำนักงาน ประกันสังคมยังคงใช้หมายเลขบัตรประกันสังคมเป็น คีย์หลักในการจัดเก็บและสื่อกับข้อมูลทั้งนี้ประชาชน สามารถที่จะอ้างอิงเลขใดเลขหนึ่งในการติดต่อราชการ</p> <p>๒. กรมสรรพากรและสำนักงานประกันสังคม สร้าง ระบบงานที่สามารถใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็น คีย์ในการประมวลผล อันมีผลให้เกิดระบบที่ประชาชน สามารถมีเลขเดียว</p> <p>๓. ทั้งสามหน่วย ใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นบัตรฯ ร่วมกัน อันเป็นการสร้างระบบบัตรใบเดียวแต่ใช้ได้ใน ทุกหน่วยงาน</p>		สำนัก เงินสมทบ/ สำนักบริหาร เทคโนโลยี สารสนเทศ
๒๖	บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กับ สำนักงานประกันสังคม	๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔		ข้อมูลลูกจ้าง ข้อมูลนายจ้าง ฐานว่าจ้าง การเลือกสถานพยาบาล		สำนัก เงินสมทบ/ สำนักบริหาร เทคโนโลยี สารสนเทศ

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่น่าสนใจ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๗	บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์และแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบสารสนเทศ ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับสำนักงานประกันสังคม	๘ มีนาคม ๒๕๕๕		ข้อมูลลูกจ้าง ข้อมูลนายจ้าง ฐานว่าจ้าง การเลือกสถานพยาบาล		สำนัก เงินสมทบ/ สำนักบริหาร เทคโนโลยี สารสนเทศ
๒๘	บันทึกความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ ระหว่างสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ร่วมกับกรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม	๑๒ มกราคม ๒๕๕๔		ฐานว่าจ้าง		สำนัก เงินสมทบ/ สำนักบริหาร เทคโนโลยี สารสนเทศ
๒๙	บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กับ สำนักงานประกันสังคม	มกราคม ๒๕๕๖		ข้อมูลลูกจ้าง ข้อมูลนายจ้าง ฐานว่าจ้าง การเลือกสถานพยาบาล		สำนักบริหาร เทคโนโลยี สารสนเทศ/ สำนักเงิน สมทบ

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓๐	บันทึกความเข้าใจความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศไทย ภายใต้ระบบ E-Workforce Ecosystem Platform ระหว่างสถาบันวุฒิวชิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕		<p>เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มอัจฉริยะเชื่อมโยงข้อมูลด้านกำลังคนบนแพลตฟอร์มอัจฉริยะในการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะภาพเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย</p> <p>๑. เพื่อสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ประโยชน์ร่วมกันของข้อมูลด้านแรงงานและกำลังคนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน</p> <p>๒. เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาแรงงานของประเทศ และบริหารจัดการห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทาน (Deand&Supply) ให้ไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งใช้ในการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนของประเทศ</p> <p>๓. เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานแพลตฟอร์มอัจฉริยะในการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem Platform)</p>		สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ/สำนักเงินสมทบ

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓๑	บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	๒๙ เมษายน ๒๕๕๖		ข้อมูลลูกจ้าง ข้อมูลนายจ้าง ฐานว่าจ้าง การเลือกสถานพยาบาล		สำนักบริหาร เทคโนโลยี สารสนเทศ
๓๒	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการยุติธรรมต้นแบบระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖		ข้อมูลลูกจ้าง ข้อมูลนายจ้าง ฐานว่าจ้าง การเลือกสถานพยาบาล		สำนักบริหาร เทคโนโลยี สารสนเทศ
๓๓	บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ(E-Starting Business) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร และ สำนักงานประกันสังคม	๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓		รับข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากรแต่ ไม่มีการส่งข้อมูลกลับไป		สำนักบริหาร เทคโนโลยี สารสนเทศ

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓๔	บันทึกความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	ตุลาคม ๒๕๕๗		จำนวนสถานประกอบการจำนวนผู้ประกันตนแยกตามมาตราจำนวนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ ๗ กรณี	ยังดำเนินการ Update ข้อมูลเป็นรายวัน	สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓๕	บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับกองทุนการออมแห่งชาติ	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘		ฐานข้อมูลมาตรา ๔๐	ยังดำเนินงาน ดึงข้อมูล ณ มค. ๖๖ จำนวน ๙๒๔,๙๓๔ ครั้ง	สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ/ สำนักเสริมสร้าง ความมั่นคง แรงงาน นอกระบบ

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓๖	บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี ๒๕๖๑ ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร	๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑		จำนวน ๗๒๓ ๗๒๓ ๗๒๓		สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ/สำนักเงินสมทบ
๓๗	บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลาย	๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒		ข้อมูลผู้ประกันตน ข้อมูลรายได้ ข้อมูลสถานที่งาน		สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ/สำนักเงินสมทบ

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓๘	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลระหว่างกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคมกับธนาคารแห่งประเทศไทย	๒๗ เมษายน ๒๕๖๑		๑. ข้อมูลผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ๒. ข้อมูลนายจ้างที่ active ๓. ข้อมูลผู้ประกันตนที่ active ๔. ข้อมูลฐานทะเบียนการจ้างงาน ย้อนหลัง ๑ ปี ๕. ข้อมูลการส่งเงินสมทบมาตรา ๓๓ ย้อนหลัง ๑ ปี ๖. ข้อมูลการส่งเงินสมทบมาตรา ๓๔ ย้อนหลัง ๑ ปี ๗. ข้อมูลการใช้สิทธิว่างงาน ย้อนหลัง ๖ เดือน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสทุกรายการไม่สามารถระบุตัวตนได้		สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓๙	บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินงานรับเงินและการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	๔ มกราคม ๒๕๕๓		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/สถานประกอบการ ม.๓๓/เคาน์เตอร์	กองบริหารการเงินและบัญชี
๔๐	บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินงานรับเงินและการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม ฉบับลงวันที่ ๔ ม.ค. ๕๓ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/สถานประกอบการ ม.๓๓/เคาน์เตอร์	กองบริหารการเงินและบัญชี
๔๑	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/สถานประกอบการ ม.๓๓ /e-Payment	กองบริหารการเงินและบัญชี

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔๒	บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินงานรับเงินและการ จ่ายเงินกองทุนประกันสังคม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	๔ มกราคม ๒๕๕๓		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๓๙/ เคาน์เตอร์	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๔๓	บันทึกข้อตกลงการหักบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตน ตามมาตรา ๓๙ เพื่อนำส่งเงินสมทบเข้าบัญชีเงินฝาก กองทุนประกันสังคม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๓๙/หักบัญชี	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๔๔	บันทึกข้อตกลงการให้บริการรับเงินสมทบกองทุน ประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๔๐/ เคาน์เตอร์	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๔๕	บันทึกข้อตกลงการหักบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตน ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๔๐/หักบัญชี	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๔๖	บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินงานรับเงินและการ จ่ายเงินกองทุนเงินทดแทน * ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนเงินทดแทน/ เคาน์เตอร์	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๔๗	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนเงิน ทดแทน/e-Payment	กองบริหาร การเงินและ บัญชี

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔๘	บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินงานรับเงินและการ จ่ายเงินกองทุนประกันสังคม* ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/สถานประกอบการ ม.๓๓/เคาน์เตอร์	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๔๙	บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการดำเนินงานรับเงินและการจ่ายเงินกองทุน ประกันสังคม ฉบับลงวันที่ ๒๓ ก.ค. ๕๓* ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	๑๒ เมษายน ๒๕๕๙		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/สถานประกอบการ ม.๓๓/เคาน์เตอร์	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๕๐	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคม ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/สถานประกอบการ ม.๓๓ /e-Payment	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๕๑	บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินงานรับเงินและการ จ่ายเงินกองทุนประกันสังคม * ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๓๙/ เคาน์เตอร์	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๕๒	บันทึกข้อตกลงการหักบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตน ตามมาตรา ๓๙ เพื่อนำส่งเงินสมทบเข้าบัญชีเงินฝาก กองทุนประกันสังคม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๓ ๙/หักบัญชี	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๕๓	บันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระเงินสมทบ กองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๔๐/ เคาน์เตอร์	กองบริหาร การเงินและ บัญชี

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่น่าสนใจ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕๔	บันทึกข้อตกลงการหักบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตน ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๔๐/หักบัญชี	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๕๕	บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินงานรับเงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนเงินทดแทน/ เคาน์เตอร์	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๕๖	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	๑๙ มกราคม ๒๕๖๔		ดำเนินการร่วมกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/สถานประกอบการ ม.๓๓ /e-Payment	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๕๗	บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงการรับ ชำระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕		ดำเนินการร่วมกับธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/สถานประกอบการ ม.๓๓ /e-Payment	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๕๘	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินสมทบกองทุน ประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ National Single Window (NSW) ระหว่างสำนักงาน ประกันสังคม กับ บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐		ดำเนินการร่วมกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/สถานประกอบการ ม.๓๓ /e-Payment (NSW)	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๕๙	บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงการรับ ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ National Single Window (NSW) ระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับ บริษัท ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕		ดำเนินการร่วมกับธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/สถานประกอบการ ม.๓๓ /e-Payment (NSW)	กองบริหาร การเงินและ บัญชี

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๖๐	บันทึกข้อตกลงการหักบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตน ตามมาตรา ๓๙ เพื่อนำส่งเงินสมทบเข้าบัญชีเงินฝาก กองทุนประกันสังคม ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๓ ๙/หักบัญชี	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๖๑	บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงการหัก บัญชีเงินฝากของผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ เพื่อ นำส่งเงินสมทบเข้าบัญชีเงินฝากกองทุนประกันสังคม	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕		ดำเนินการร่วมกับธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/ ผู้ประกันตน ม.๓ ๙/หักบัญชี	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๖๒	บันทึกข้อตกลงการหักบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตน ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม. ๔๐/หักบัญชี	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๖๓	บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงการหัก บัญชีเงินฝากของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ แห่ง พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕		ดำเนินการร่วมกับธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม. ๔๐/หักบัญชี	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๖๔	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑๙ มกราคม ๒๕๖๔		ดำเนินการร่วมกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนเงิน ทดแทน/e-Payment	กองบริหาร การเงินและ บัญชี

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๖๕	บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕		ดำเนินการร่วมกับธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนเงินทดแทน/e-Payment	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๖๖	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบอิเล็กทรอนิกส์	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/สถานประกอบการ ม.๓๓ /e-Payment	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๖๗	บันทึกข้อตกลงการหักบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ เพื่อนำส่งเงินสมทบเข้าบัญชีเงินฝากกองทุนประกันสังคม	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๓๙/เคาน์เตอร์	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๖๘	บันทึกข้อตกลงการหักบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๔๐/หักบัญชี	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๖๙	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบอิเล็กทรอนิกส์	๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/สถานประกอบการ ม.๓๓ /e-Payment	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๗๐	บันทึกข้อตกลงการหักบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ เพื่อนำส่งเงินสมทบเข้าบัญชีเงินฝากกองทุนประกันสังคม	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/ ผู้ประกันตน ม.๓๙/หักบัญชี	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๗๑	บันทึกข้อตกลงการหักบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๔๐/หักบัญชี	กองบริหาร การเงินและ บัญชี

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่ได้รับผิดชอบ
๗๒	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑๐ มกราคม ๒๕๖๕		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนเงินทดแทน/e-Payment	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๗๓	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/สถานประกอบการ ม.๓๓ /e-Payment	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๗๔	บันทึกข้อตกลงการหักบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ เพื่อนำส่งเงินสมทบเข้าบัญชีเงินฝากกองทุนประกันสังคม	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๓๙/หักบัญชี	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๗๕	บันทึกข้อตกลงการหักบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๔๐/หักบัญชี	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๗๖	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบอิเล็กทรอนิกส์	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนเงินทดแทน/e-Payment	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๗๗	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบอิเล็กทรอนิกส์	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/สถานประกอบการ ม.๓๓/e-Payment	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๗๘	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบอิเล็กทรอนิกส์	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับธนาคารซูมิโตโม มิตรชุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/สถานประกอบการ ม.๓๓/e-Payment	กองบริหาร การเงินและ บัญชี

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๗๙	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบอิเล็กทรอนิกส์	๘ มิถุนายน ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับธนาคารมิซูโฮ	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/สถานประกอบการ ม.๓๓ /e-Payment	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๘๐	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔		ดำเนินการร่วมกับธนาคารดอยซ์แบงก์	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/สถานประกอบการ ม.๓๓ /e-Payment	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๘๑	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔		ดำเนินการร่วมกับธนาคารดอยซ์แบงก์	การให้บริการกองทุนเงินทดแทน/e-Payment	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๘๒	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔		ดำเนินการร่วมกับธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/สถานประกอบการ ม.๓๓ /e-Payment	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๘๓	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕		ดำเนินการร่วมกับธนาคารออมสิน	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/สถานประกอบการ ม.๓๓ /e-Payment	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๘๔	บันทึกข้อตกลงการหักบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ เพื่อนำส่งเงินสมทบเข้าบัญชีเงินฝากกองทุนประกันสังคม	๒๐ เมษายน ๒๕๖๕		ดำเนินการร่วมกับธนาคารออมสิน	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๓๙/หักบัญชี	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๘๕	บันทึกความร่วมมือการให้บริการผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับธนาคารออมสิน	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๔๐/หักบัญชี	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๘๖	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕		ดำเนินการร่วมกับธนาคารออมสิน	การให้บริการกองทุนเงินทดแทน/e-Payment	กองบริหาร การเงินและ บัญชี

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๘๗	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๔ สิงหาคม ๒๕๖๕		ดำเนินการร่วมกับธ.ก.ส.	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/สถานประกอบการ ม.๓๓ /e-Payment	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๘๘	บันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับธ.ก.ส.	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๔๐/เคาน์เตอร์	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๘๘	บันทึกความร่วมมือการให้บริการผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับธ.ก.ส.	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๔๐/หักบัญชี	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๘๙	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๔ สิงหาคม ๒๕๖๕		ดำเนินการร่วมกับธ.ก.ส.	การให้บริการกองทุนเงินทดแทน/e-Payment	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๙๑	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕		ดำเนินการร่วมกับธนาคาร เจพีเอ็มอร์แกน เชส	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/สถานประกอบการ	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๙๒	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕		ดำเนินการร่วมกับธนาคาร เจพีเอ็มอร์แกน เชส	การให้บริการกองทุนเงินทดแทน/e-Payment	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๙๓	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบอิเล็กทรอนิกส์	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒		ดำเนินการร่วมกับบจก.เคาน์เตอร์เซอร์วิส	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/สถานประกอบการ ม.๓๓ /e-Payment	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๙๔	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับบจก.เคาน์เตอร์เซอร์วิส	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๓๙/เคาน์เตอร์	กองบริหาร การเงินและ บัญชี

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่น่าสนใจ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๙๕	บันทึกข้อตกลงการให้บริการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับบจก.เคาน์เตอร์เซอร์วิส	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๔๐/เคาน์เตอร์	กองบริหารการเงินและบัญชี
๙๖	บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินงานรับเงินกองทุนเงินทดแทน ระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด	๑๑ มกราคม ๒๕๕๙		ดำเนินการร่วมกับบจก.เคาน์เตอร์เซอร์วิส	การให้บริการกองทุนเงินทดแทน/เคาน์เตอร์	กองบริหารการเงินและบัญชี
๙๗	บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินงานรับเงินกองทุนเงินทดแทน ระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด	๖ สิงหาคม ๒๕๖๒		ดำเนินการร่วมกับบจก.เคาน์เตอร์เซอร์วิส	การให้บริการกองทุนเงินทดแทน/เคาน์เตอร์	กองบริหารการเงินและบัญชี
๙๘	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑๘ มกราคม ๒๕๖๕		ดำเนินการร่วมกับบจก.เคาน์เตอร์เซอร์วิส	การให้บริการกองทุนเงินทดแทน/e-Payment	กองบริหารการเงินและบัญชี
๙๙	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา ๓๙	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒		ดำเนินการร่วมกับบจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น (เทสโก้ โลตัส)	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๓๙/เคาน์เตอร์	กองบริหารการเงินและบัญชี
๑๐๐	บันทึกข้อตกลงการให้บริการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับบจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น (เทสโก้ โลตัส)	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๔๐/เคาน์เตอร์	กองบริหารการเงินและบัญชี
๑๐๑	บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินงานรับเงินกองทุนเงินทดแทน ระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับบจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น (เทสโก้ โลตัส)	การให้บริการกองทุนเงินทดแทน/เคาน์เตอร์	กองบริหารการเงินและบัญชี

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๐๒	บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินงานรับเงินกองทุนเงินทดแทนระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓		ดำเนินการร่วมกับบจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น (เทสโก้ โลตัส)	การให้บริการกองทุนเงินทดแทน/เคาน์เตอร์	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๑๐๓	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ ระหว่างสำนักงานประกันสังคม และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับบจก.ไปรษณีย์ไทย	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๓๙/เคาน์เตอร์	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๑๐๔	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕		ดำเนินการร่วมกับบมจ.พอร์ทสมาร์ท เซอร์วิส	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๓๙/เคาน์เตอร์	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๑๐๕	บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕		ดำเนินการร่วมกับบมจ.พอร์ทสมาร์ท เซอร์วิส	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๔๐/เคาน์เตอร์ + ตู้เติมเงิน	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๑๐๖	บันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑๗ กันยายน ๒๕๖๓		ดำเนินการร่วมกับบจก.แอร์เพย์ (ประเทศไทย)	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๔๐/Mobile App	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๑๐๗	บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔		ดำเนินการร่วมกับบจก.แอร์เพย์ (ประเทศไทย)	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/ผู้ประกันตน ม.๔๐/Mobile App	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๑๐๘	บันทึกข้อตกลงการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมผ่านธนาคาร	๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/ม.๓๓ ม.๓๙ ม.๔๐ โอนผ่านธนาคาร	กองบริหาร การเงินและ บัญชี

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๐๙	บันทึกข้อตกลงการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณี บำนาญชราภาพผ่านธนาคาร	๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/บำนาญฯ/โอนผ่าน ธนาคาร	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๑๑๐	บันทึกข้อตกลงการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมผ่าน บริการพร้อมเพย์	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/ม.๓๓ ม.๓๙ ม.๔๐ โอนผ่านพร้อมเพย์	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๑๑๑	บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินงานรับเงินและการ จ่ายเงินกองทุนประกันสังคม *	๔ มกราคม ๒๕๕๓		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/ม.๓๓ ม.๓๙ ม.๔๐ โอนผ่านธนาคาร	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๑๑๒	บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินงานรับเงินและการ จ่ายเงินกองทุนเงินทดแทน *	๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนเงินทดแทน/ โอนผ่านธนาคาร	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๑๑๓	บันทึกข้อตกลงการจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทนผ่าน บริการพร้อมเพย์	๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนเงินทดแทน/ โอนผ่านพร้อมเพย์	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๑๑๔	บันทึกข้อตกลงการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมผ่าน ธนาคาร	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/ม.๓๓ ม.๓๙ ม.๔๐ โอนผ่านธนาคาร	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๑๑๕	บันทึกข้อตกลงการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณี บำนาญชราภาพผ่านธนาคาร	๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/บำนาญฯ/โอนผ่าน ธนาคาร	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๑๑๖	บันทึกข้อตกลงการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมผ่าน บริการพร้อมเพย์	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/ม.๓๓ ม.๓๙ ม.๔๐ โอนผ่านพร้อมเพย์	กองบริหาร การเงินและ บัญชี

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๑๗	บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินงานรับเงินและการ จ่ายเงินกองทุนประกันสังคม *	๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/ม.๓๓ ม.๓๔ ม.๔๐ โอนผ่านธนาคาร	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๑๑๘	บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการดำเนินงานรับเงินและการจ่ายเงินกองทุน ประกันสังคม ฉบับลงวันที่ ๒๓ ก.ค. ๕๓ *	๑๒ เมษายน ๒๕๕๔		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/ม.๓๓ ม.๓๔ ม.๔๐ โอนผ่านธนาคาร	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๑๑๙	บันทึกข้อตกลงการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมผ่าน ธนาคาร	๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/ม.๓๓ ม.๓๔ โอน ผ่านธนาคาร	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๑๒๐	บันทึกข้อตกลงการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณี บำนาญชราภาพผ่านธนาคาร	๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/บำนาญฯ/โอนผ่าน ธนาคาร	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๑๒๑	บันทึกข้อตกลงการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมผ่าน ธนาคาร	๒๐ กันยายน ๒๕๕๔		ดำเนินการร่วมกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/ม.๓๓ ม.๓๔ โอน ผ่านธนาคาร	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๑๒๒	บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงการจ่าย เงินกองทุนประกันสังคมผ่านธนาคาร	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕		ดำเนินการร่วมกับธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/ม.๓๓ ม.๓๔ โอน ผ่านธนาคาร	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๑๒๓	บันทึกข้อตกลงการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณี บำนาญชราภาพผ่านธนาคาร	๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖		ดำเนินการร่วมกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/บำนาญฯ/โอนผ่าน ธนาคาร	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๑๒๔	บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงการ จ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพผ่าน ธนาคาร	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕		ดำเนินการร่วมกับธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/บำนาญฯ/โอนผ่าน ธนาคาร	กองบริหาร การเงินและ บัญชี

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๒๕	บันทึกข้อตกลงการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมผ่านธนาคาร	๒๐ กันยายน ๒๕๕๔		ดำเนินการร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/ม.๓๓ ม.๓๙ โอนผ่านธนาคาร	กองบริหารการเงินและบัญชี
๑๒๖	บันทึกข้อตกลงการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพผ่านธนาคาร	๒๘ มกราคม ๒๕๕๗		ดำเนินการร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/บำนาญฯ/โอนผ่านธนาคาร	กองบริหารการเงินและบัญชี
๑๒๗	บันทึกข้อตกลงการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมผ่านธนาคาร	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/ม.๓๓ ม.๓๙ โอนผ่านธนาคาร	กองบริหารการเงินและบัญชี
๑๒๘	บันทึกข้อตกลงการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพผ่านธนาคาร	๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖		ดำเนินการร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/บำนาญฯ/โอนผ่านธนาคาร	กองบริหารการเงินและบัญชี
๑๒๙	บันทึกข้อตกลงการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมผ่านธนาคาร	๒๐ กันยายน ๒๕๕๔		ดำเนินการร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/ม.๓๓ ม.๓๙ โอนผ่านธนาคาร	กองบริหารการเงินและบัญชี
๑๓๐	บันทึกข้อตกลงการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพผ่านธนาคาร	๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖		ดำเนินการร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/บำนาญฯ/โอนผ่านธนาคาร	กองบริหารการเงินและบัญชี
๑๓๑	บันทึกข้อตกลงการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมผ่านธนาคาร	๒๐ กันยายน ๒๕๕๔		ดำเนินการร่วมกับธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/ม.๓๓ ม.๓๙ โอนผ่านธนาคาร	กองบริหารการเงินและบัญชี
๑๓๒	บันทึกข้อตกลงการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพผ่านธนาคาร	๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖		ดำเนินการร่วมกับธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)	การให้บริการกองทุนประกันสังคม/บำนาญฯ/โอนผ่านธนาคาร	กองบริหารการเงินและบัญชี

ฉบับ	หน่วยงาน/เรื่องที่ลงนาม	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๓๓	บันทึกข้อตกลงการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมและ กองทุนเงินทดแทนผ่านธนาคาร	๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘		ดำเนินการร่วมกับธนาคารออมสิน	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/ม.๓๓ ม.๓๙ ม.๔๐ การให้บริการกองทุนเงินทดแทน/ โอนผ่านธนาคาร	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๑๓๔	บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายบันทึกข้อตกลง การจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน ทดแทนผ่านธนาคารออมสิน ฉบับลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑		ดำเนินการร่วมกับธนาคารออมสิน	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/สถานพยาบาล/ โอนผ่านธนาคาร การให้บริการกองทุนเงิน ทดแทน/สถานพยาบาล/โอนผ่าน ธนาคาร	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
๑๓๕	บันทึกข้อตกลงการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมและ กองทุนเงินทดแทนผ่านธนาคาร ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘		ดำเนินการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	การให้บริการกองทุน ประกันสังคม/ม.๓๓ ม.๓๙ ม.๔๐ โอนผ่านธนาคาร การให้บริการกองทุนเงินทดแทน/ โอนผ่านธนาคาร	กองบริหาร การเงินและ บัญชี
